

19 tác phẩm xuất sắc được trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” năm 2024

14:34 21/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/12, thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết và trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6, năm 2024 tặng 19 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố cảng.



Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả

Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” năm 2024 là giải thường niên do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp, ngành, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Phạm Văn Tuấn, giải báo chí “ Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 năm 2024 được phát động với chủ đề: “Hải Phòng - Khát vọng phát triển” thu hút đông đảo phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố và các tỉnh tham dự.



Ban tổ chức trao giải B cho tác giả

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được 204 tác phẩm của các tác giả đến từ 24 cơ quan báo chí Trung ương, thành phố. Các tác phẩm báo chí dự giải năm nay với đa dạng thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình... được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng về nội dung và hình thức tập trung phản ánh, phân tích, đánh giá sâu sắc về sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của thành phố Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 45- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...



Ban tổ chức trao giải C

Các tác phẩm tập trung phản ánh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”.

Đồng thời, nhiều tác phẩm phát hiện những vấn đề còn nổi cộm, đóng góp ý kiến sâu sắc với sự phát triển của thành phố; công tác triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại Hải Phòng; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; khắc phục những “điểm nghẽn” để thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.



Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả

Trong đó, tác phẩm “Xây dựng Hải Phòng trở thành động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước: Phát huy tiềm năng lợi thế vượt trội của thành phố cảng” của tác giả Trịnh Thị Thường (Báo Hải Phòng); tác phẩm “Người Hải Phòng: Tỏa sáng năm châu, hương về cội nguồn” của nhóm tác giả Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Phạm Thị Hồng Huệ, Phạm Nguyễn Sơn Tùng (Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam) đoạt giải A. Tác phẩm “Doanh nghiệp FDI phát triển cùng thành phố Hải Phòng” của tác giả Lê Trọng Nghĩa, Tạp chí Người Làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam đoạt giải Khuyến khích.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/19-tac-pham-xuat-sac-duoc-trao-giai-bao-chi-%E2%80%9Cvi-mot-hai-phong-phat-trien%E2%80%9D-nam-2024>